

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đề nghị tại Công văn số 2324/SXD-CL&VL ngày 15/11/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ; sau khi rà soát, UBND huyện Bình Sơn báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện

Thực hiện Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030; Công văn số 1218/UBND-KTN ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã kịp thời ban hành Công văn số 820/UBND-XD ngày 05/4/2022 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bình Sơn; theo đó chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng các công trình dân dụng và các công trình khác trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả chung trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 doanh nghiệp sản xuất gạch không nung là Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại AMC và nhà máy gạch không nung thuộc Công ty CP Xây dựng đô thị và Khu công nghiệp. Qua đánh giá của các chủ đầu tư nhiều công trình sử dụng vật liệu đạt chất lượng tốt, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, giúp tạo ra môi trường sống thoải mái; giá thành rẻ hơn so với gạch truyền thống giúp giảm chi phí trong xây dựng.

2. Những tồn tại và hạn chế

Sản phẩm gạch không nung vẫn chưa thực sự được thị trường ưa chuộng, chủ yếu được sử dụng các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Một số cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn huyện đã giải thể hoặc ngừng sản xuất, kinh doanh do khó khăn trong việc tiêu thụ.

3. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian đến

Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030; Công văn số 1218/UBND-KTN ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 820/UBND-XD ngày 05/4/2022 của UBND huyện.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng và nhân dân hiểu về những ưu điểm khi sử dụng vật liệu xây không nung, nhấn mạnh về chất lượng công trình, giá thành, độ cách âm, chống thấm... Qua đó, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí xây dựng, đảm bảo vấn đề an ninh lương thực.

Chỉ đạo thực hiện giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình được đầu tư bằng nguồn vốn công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trong việc sử dụng gạch không nung, hướng đến sử dụng 100% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây.

Tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Cơ Khí và Xây lắp An Ngãi (*Nhà máy gạch Tuynel Bình Nguyên, đã tạm ngừng sản xuất gạch nung*) thực hiện các quy trình chuyển đổi từ sản xuất gạch nung sang sản xuất gạch không nung. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu có sẵn tại địa phương; tăng cường sử dụng phế thải để thay thế một phần nguyên liệu tự nhiên.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa tạo cơ hội cho doanh nghiệp được giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng và Nhân dân nhằm đẩy mạnh sử dụng sản phẩm gạch không nung, nhất là các sản phẩm do doanh nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất.

4. Số liệu thống kê (có biểu mẫu kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bình Sơn. Đề nghị Sở Xây dựng Quảng Ngãi tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT;
- VP HĐND&UBND;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng